

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าสูงกว่า 30 เดือน, ผู้ส่งออกขายดอลลาร์-ต่างชาติซื้อบอนด์ไทย

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าสุดในรอบกว่า 30 เดือน หลังมีแรงขายดอลลาร์ต่อเนื่องจากผู้ส่งออก ขณะที่นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในวันนี้คงจะพยายามทดสอบแนวต้านที่ 33.00 ว่าจะผ่านไปได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 32.90 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 33.05

\*ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนไม่มั่นใจในแนวโน้มการปฏิรูปภาษีในสหรัฐ โดยปัจจัยดังกล่าวบดบังแรงหนุนที่ดอลลาร์ได้รับ จากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ปรับสูงขึ้นในสหรัฐ

\*แผนภาษีของวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันของสหรัฐ ได้รับคำตำหนิจากวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันสองคนในวันพุธ และสิ่งนี้บ่งชี้ว่า แผนภาษีนี้จะเผชิญกับปัญหายุ่งยาก เพราะว่าพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาในสัดส่วนเพียง 52 ต่อ 48 เสียง ซึ่งหากมีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันมากกว่า 2 คนคัดค้านแผนภาษีนี้ แผนภาษีนี้ก็อาจจะไม่ผ่านวุฒิสภา

\*แผนปฏิรูปภาษีสหรัฐเคยเป็นปัจจัยหลักที่หนุนดอลลาร์ให้ฟื้นตัวขึ้น ตั้งแต่เดือนก.ย. ดังนั้นสัญญาณในทางลบเกี่ยวกับแผนภาษีนี้ จึงกดดันดอลลาร์ให้ร่วงลง และส่งผลให้ดอลลาร์ไม่ได้รับแรงหนุน จากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อและยอดค้าปลีกสหรัฐ

\*อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของสหรัฐปรับขึ้นสู่ 1.8% ต่อปีในเดือนต.ค. หลังจากทรงตัวอยู่ที่ 1.7% ต่อปี มานาน 5 เดือน ด้านยอดค้าปลีกสหรัฐปรับขึ้น 0.2% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินคาด

\*รายงานตัวเลขดังกล่าวสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค. อย่างไรก็ตามก็ดี นักลงทุนในตลาดสัญญาล่วงหน้าได้ปรับลดการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 61

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.48 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 4.76 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.47 พันล้านบาท

\*08.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.99/33.01 จาก 33.01 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.878/899 จาก 38.929 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.96/99 จาก 112.86 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1781/84 จาก 1.1791 เมื่อวาน

"ผู้ส่งออกก็ยังมีแรงขายดอลลาร์อยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าดูตัวเลขส่งออกร้านเราปีนี้ก็ดีขึ้น แล้วต่างชาติจากที่ก่อนหน้านี้ขายบอนด์ออกมาต่อเนื่อง เมื่อวานก็กลับเข้ามาซื้อพอสสมควร แล้วบาทก็แข็งตามเงินหยวนด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา ระบุว่า ความไม่แน่นอนในการออกมาตรการปฏิรูปภาษีของสหรัฐ ยังเป็นปัจจัยที่กดดันดอลลาร์ และหนุนให้สกุลเงินต่างๆ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในช่วงนี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้